

Thái Giang (Thái Thụy) là một trong những địa phương có phong trào hiến máu sôi nổi. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã có hơn 139 lượt người tham gia hiến máu. Chỉ tính riêng năm 2017, số người hiến máu tình nguyện (HMTN) đạt gần 50 người. Ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết: Hiệu được việc HMTN không có hại cho sức khỏe nếu thực hiện theo đúng chỉ dẫn, ngoài cán bộ, giáo viên, nhiều người dân trong xã đã đăng ký hiến máu lần đầu. Đặc biệt hơn, tháng 9/2017, Cầu lạc bộ HMTN xã được thành lập với hơn 45 thành viên tham gia. Sự ra đời của Cầu lạc bộ góp phần đưa phong trào HMTN của xã có thêm những bước tiến mới.

Cùng với các địa phương như Thái Giang, Thái Thuần, Thụy Dũng..., tỷ lệ người hiến máu nhiều lần cũng tăng lên. Toàn huyện có 35 người hiến máu 6 lần trở lên. Từ phong trào hiến máu xuất hiện nhiều cặp vợ chồng tham gia trên 3 lần như:

THÁI THUY 4 năm liên tiếp dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện

Năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp Thái Thụy dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện. Với 1.033 đơn vị máu thu được, đạt 240% kế hoạch, hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

gia đình thầy giáo Chu Viết Đối, Trưởng THCS Thụy Ninh; gia đình ông Vũ Tam Luân (xã Thụy Dũng); gia đình ông Trần Mạnh Cường (xã Thái Giang)... Để nâng cao hiệu quả phong trào, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ngoài việc tổ chức hội nghị truyền thông tới các đoàn thể, tổ chức diễu hành

bằng xe lưu động, in tờ rơi, Ban Chỉ đạo còn phát hành băng đĩa tuyên truyền về hiến máu tới các địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, các ngành thành viên đã tích cực triển khai phong trào hiến máu. Cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ

thập đỏ, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị đã đơn đốc các khối trường, đơn vị theo ngành dọc hưởng ứng hoạt động HMTN. Ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền, vận động lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham gia. Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, cán bộ chủ chốt của các địa phương đã tích cực tham gia và vận động người dân hiến máu. Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện cũng đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức để người hiến máu coi đó như một ngày hội vì sức khỏe cộng đồng. Công tác khen thưởng

được xem như một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua. So với một số địa phương, Thái Thụy có điểm thuận lợi là số lượng cán bộ, lãnh đạo xã về hưu tham gia công tác chữ thập đỏ đông. Vì thế, việc kêu gọi, vận động nhân dân tham gia hiến máu đạt hiệu quả cao, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.

Phần đầu đạt 1.200 đơn vị máu từ HMTN; 100% xã, thị trấn và các trường học hoàn thành chỉ tiêu HMTN được giao trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện tổ chức 2 lần hiến máu/năm; tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao, Phòng Y tế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền theo nhóm về trung tâm các xã, thị trấn; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích HMTN.

HMTN là việc làm thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội. Bởi vậy, mọi người dân khi có đủ điều kiện về sức khỏe hãy tham gia hiến máu để chia sẻ khó khăn với người bệnh cần máu.

HOÀNG LANH



Cán bộ, nhân dân huyện Thái Thụy hiến máu tình nguyện.



Sang xuân Mậu Tuất 2018, cụ Vũ Liên Tiếp ở thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội (Vũ Thư) thượng thọ 93 tuổi và cũng trong năm này cụ vinh dự đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Ở tuổi 93 với nhiều người đã không còn minh mẫn nhưng với cụ Tiếp những biến đổi thăng trầm của quê hương từ khi có Đảng lãnh đạo, Cách mạng Tháng Tám thành công vẫn in sâu trong tâm khảm.

Cụ Tiếp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 8/1948 cùng lớp đảng viên của xã Vũ Hội ngày đó như ông Vũ Ngọc Nhạ, sau này là thiếu tướng tình báo và các đảng viên Mai Ngọc Ru, Nguyễn Ngọc Uân, Tống Sỹ Sảo, Nguyễn Xuân Xước, Tống Văn Trân, Nguyễn Công Bội, Nguyễn Xuân Hy... Lớp đảng viên cùng thế hệ cụ Tiếp ở xã Vũ Hội hầu hết đã trở thành người thiên cổ. Gặp cụ Tiếp những ngày đầu năm 2018, tôi được cụ kể cho nghe những năm tháng đau thương của nạn đói năm 1945 ở Vũ Hội trên một nghìn người chết đói. Gia đình ông Vũ Đăng cùng thôn Năng Tĩnh chết đói không còn ai... Gợi hồi thêm về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quê hương, cụ Tiếp lật trang hồi ức rồi say sưa kể về những người đồng chí, người bạn của mình

“Cây đại thụ” ở thôn Năng Tĩnh

đã xây dựng lực lượng dân quân, du kích, phối hợp cùng bộ đội chủ lực chống càn, tổ chức đánh chiếm đồn bốt của giặc Pháp vây quanh Vũ Hội. Tháng 6/1953, cụ Tiếp làm Chủ tịch Ủy

ban kháng chiến hành chính xã Vũ Hội, cụ đã cùng các đảng viên lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với quân chủ lực đánh địch rút chạy khỏi Thái Bình và sau đó là những

tháng năm củng cố chính quyền cách mạng, thực hiện cải cách ruộng đất. Năm 1959, cụ Tiếp được điều lên công tác tại Công ty Vật liệu kiến thiết Thái Bình, tới năm 1981 được nghỉ hưu.



Làng quê Vũ Hội (Vũ Thư).

Ảnh: THÀNH TÂM

Hồi ức của cụ đưa tôi trở về một thời đau thương, một thời gian khổ, một thời tự hào về sự kiên cường của Đảng bộ và nhân dân Vũ Hội hùng hù. Trước khi chia tay tôi bước vào căn phòng nhỏ ấm áp mà con ghe nhỏ của cụ Tiếp, mọi thứ đều sắp gọn gàng, chông báo xếp ngay ngắn, nhiều tư liệu lịch sử xã Vũ Hội được cụ lưu giữ cẩn thận, tấm Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, bằng chứng nhận gia đình về vàng, bằng chứng nhận Huy hiệu Đảng được cụ treo trang trọng, phía trái còn một khoảng trống cụ dành chuẩn bị đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

“Cây đại thụ” ở thôn Năng Tĩnh” dù được miễn sinh hoạt chi từ hàng tháng nhưng với cụ Tiếp vẫn chưa nghĩ một buổi sinh hoạt chi bộ nào, theo cụ sinh hoạt chi bộ là thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tuổi cao không tham gia gánh vác việc chung thì cần phải biết tình hình chung của đất nước, của tỉnh, huyện, xã, nhắc nhở con cháu và người thân trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)

THÀNH PHỐ Gần 78% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa

Năm 2017, công tác xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Bình tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Các tiêu chí được các thôn, tổ dân phố đón đầu thực hiện sát sao, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nội dung xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Thành phố có 336/431 thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt gần 78%; 89% gia đình đạt gia đình văn hóa, tăng 0,4% so với năm 2016; 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân phát triển rộng khắp...

Năm 2018, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tăng cường tuyên truyền, gắn công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa với thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, xây dựng hình ảnh con người thành phố văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương.

MINH NGUYỆT

Triển khai kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến năm 2018

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

Năm 2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao là chỉ đạo công tác tuyến, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cấp cứu cho các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố trong tỉnh. Bệnh viện đã chú trọng xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến bảo đảm sát, đúng, khả thi. Đã tổ chức 23 cuộc hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa với các bệnh viện tuyến dưới; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và giám sát chuyên môn cho 12 bệnh viện; tổ chức đào tạo hỗ trợ chuyển môn cho 40 cán bộ bệnh viện tuyến dưới ở 12 chuyên ngành; tập huấn các nội dung khác như xử trí sốc phản vệ cho 500 cán bộ các bệnh viện; tổ chức nhiều đợt chi viện chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ máu và các chế phẩm máu cho cơ sở. Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật cao theo nhu cầu đào tạo khác...

Năm 2018, Bệnh viện tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến chi tiết nhằm khắc phục một số hạn chế của công tác chỉ đạo tuyến năm 2017 về lĩnh vực điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo tại tuyến trên; tập huấn chuyên môn tại tuyến dưới; kế hoạch chuyển giao kỹ thuật mới; cử cán bộ luân phiên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về hỗ trợ tại cơ sở. Ngoài ra, Bệnh viện cũng xây dựng kế hoạch đào tạo theo dự án, theo đề xuất và theo nhu cầu xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo tuyến nói chung, nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến dưới nói riêng.

HÀ DUNG

VŨ THƯ Hơn 14.000 lượt học sinh, giáo viên được trao thưởng



Hội Khuyến học huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017.

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện Vũ Thư phát triển thêm 1.500 hội viên, đưa tổng số hội viên lên hơn 50.800 người, chiếm 24,7% dân số. Hội khuyến học các cấp trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, huy động mới gần 2,3 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học các cấp của huyện đến nay đạt trên 8 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong năm, các cấp hội khuyến học đã tổ chức trao thưởng cho hơn 14.000 lượt học sinh, giáo viên với tổng số tiền 1,53 tỷ đồng; hỗ trợ 1.909 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 371 triệu đồng. Để án 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 được các cấp hội tích cực triển khai, bước đầu thu hút từ 50 - 66,6% gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký tham gia.

QUYNH LƯU

Không chủ quan với tội phạm về pháo

Để nhân dân trên tuyến biên giới biển yên ổn, đón xuân an toàn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong đó kiên quyết đấu tranh với các vi phạm về pháo.

Thiếu tá Vũ Quốc Khánh, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Địa bàn có nhiều lao động làm ăn trên biển, xuất khẩu lao động sang Trung Quốc nên đây là kẻ hở để kẻ xấu lợi dụng thuê, mượn người vận chuyển pháo trái phép về địa bàn. Từ khi Nhà nước có chủ trương cấm đốt, buôn bán pháo, cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chức năng đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, tình trạng đốt pháo trong dịp lễ tết, cuối hồi trên địa bàn

không còn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Theo Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 năm liên tiếp Thái Bình không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Đây là tín hiệu vui, khẳng định công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo với số lượng lớn của các đối tượng tội phạm vẫn còn diễn ra cả trên đường bộ và trên biển. Đặc biệt, một số đối tượng là người ở khu vực biên giới biển của tỉnh sử dụng tàu vỏ gỗ không biển kiểm soát, nguy cơ trở thành tàu đánh cá để vận chuyển pháo vào đất liền. Hoạt động của tội phạm về pháo rất

tinh vi, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển pháo từ Trung Quốc vào trong tỉnh và các tỉnh lân cận, điều này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo và tổ chức ký cam kết với người dân trên khu vực biên giới biển. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp, nhà trường, họ giáo, phương tiện vận tải hành khách, hoạt động nghề cá, vận tải biển... Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 97 lượt trên hệ thống đài truyền thanh 14 xã, thị trấn trên địa bàn biên giới biển; lồng ghép tuyên truyền 15 buổi/6.478 lượt người dân về Pháp lệnh số 16

và Nghị định số 36. Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với 27.519 gia đình, 43 nhà trường/19.254 lượt giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS, 28/32 phương tiện vận chuyển hành khách và 2.047 lao động tại các chòi canh ngao, 120 công ty, doanh nghiệp, 1.218/1.312 chủ phương tiện hoạt động nghề cá, 87/94 phương tiện vận tải biển... Ngoài ra, các đơn vị biên phòng

đứng chân trên địa bàn hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên biển, bến bãi, thôn làng, mô hình tự quản tàu, thuyền trên biển; đồng thời, vận động nhân dân thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ,



Các loại pháo sản xuất từ Trung Quốc do Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ.

sử dụng pháo... BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chắc các phương tiện, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn; tổ chức 21 lượt trên biển, bến bãi, thôn làng, mô hình tự quản tàu, thuyền trên biển; đồng thời, vận động nhân dân thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ,

Bình Thành, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy chia sẻ: Những năm qua, nhiều vụ đốt pháo, xử lý vật liệu nổ không đúng cách gây hậu quả nghiêm trọng đã được báo chí đưa tin. Bản thân tôi nhận thức được việc tàng trữ pháo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình nên đã trực tiếp đến Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền giao nộp pháo theo đúng quy định.

Đồng chí Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết thêm: Từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình buôn bán, sử dụng pháo và vật liệu nổ trái phép ở một số nơi trên cả nước vẫn có diễn biến phức tạp, đòi hỏi các ngành chức năng không được chủ quan, lơ là. BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trên khu vực biên giới biển tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

TẮT ĐẠT